



สำนักงานศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก
 เลขรับที่ ๒๓๓๒
 วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๗
 เวลา ๑๖:๓๐

สำนักงานเขตหนองจอก
 รับเลขที่ 15809
 วันที่ 27 10 2017
 เวลา 18:30

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล (กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ โทร. ๐ ๒๖๐๓ ๒๗๕๑)

ที่ กท ๐๕๐๘/๓๖๗๕

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร สำหรับ
 ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการสภา
 กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
 และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยกองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดูแลระบบ
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานคร (e-mail : @bangkok.go.th) และได้บริการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน
 ให้กับลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น
 ช่องทางในการสื่อสารระหว่างบุคลากรภายในสังกัดกรุงเทพมหานครกับหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปอย่าง
 มีประสิทธิภาพ โดยทุกปีก่อนสิ้นปีงบประมาณ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล โดยกองควบคุมระบบ
 คอมพิวเตอร์ จะดำเนินการสำรวจการขอขยายระยะเวลาการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ
 กรุงเทพมหานครสำหรับลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ ที่จะสิ้นสุดการจ้างลง
 ตามรอบปีงบประมาณหรือตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลให้บัญชีผู้ใช้งานระบบจดหมาย
 อีเล็กทรอนิกส์ถูกระงับสิทธิ์การใช้งานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น โดยการดำเนินการ
 ดังกล่าวเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ นโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 ของผู้ให้บริการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
 ของผู้ให้บริการ เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าถึงระบบโดยไม่พึงประสงค์จากผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับ
 อนุญาตให้เข้าถึงระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร

สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การใช้งานระบบจดหมาย
 อีเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำหรับลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างโครงการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 ในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และป้องกันการเข้าถึงระบบโดยไม่พึงประสงค์
 จากผู้ใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงเรียนประสานมาเพื่อให้หน่วยงานดำเนินการกรอกแบบฟอร์มยื่นขออนุมัติ
 ขยายระยะเวลาการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของกรุงเทพมหานครสำหรับลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้าง
 โครงการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ ที่ได้รับการจ้างงานให้ปฏิบัติงานในหน่วยงานกรุงเทพมหานครต่อเนื่อง
 ตามแบบฟอร์มที่แนบ และจัดส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 bmamail.ge@bangkok.go.th ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมอบหมายนางสาววิมล สิ้นแก่น
 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ฝ่ายฐานข้อมูล กองควบคุมระบบคอมพิวเตอร์ หมายเลข
 โทรศัพท์ ๐๘ ๑๖๑๙ ๙๒๐๙ เป็นผู้ประสานงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายประสพสุข พิมพโกวิท)

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

